

ĐỊNH HƯỚNG

Nội dung thông tin thời sự và phổ biến, quán triệt văn bản trong sinh hoạt chi bộ tháng 02/2024

*(Kèm theo Công văn số 125-CV/BTGDUK, ngày 24/02/2024
của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối)*

1. Tin Quốc tế

1.1. Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, ngày 20/2 đã nhóm họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Tuy nhiên, do Mỹ - nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phủ quyết nên dự thảo đã không được thông qua.

Dự thảo nghị quyết do Algeria soạn thảo yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza, đồng thời lên án mọi hành vi tấn công nhằm vào dân thường. Dự thảo cũng bác bỏ việc cưỡng bức di dời dân thường Palestine và yêu cầu quyền tiếp cận nhân đạo không bị cản trở tới Gaza; yêu cầu thực hiện việc trao trả tị nạn cho tất cả con tin ngay lập tức và vô điều kiện.

Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết bởi bất kỳ thành viên thường trực nào trong số 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm các nước Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ). Lý giải cho việc sử dụng quyền phủ quyết trước dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Greenfield cho biết dự thảo không mang lại nền hòa bình bền vững, thay vào đó, lại kéo dài thời gian giam giữ con tin và làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Bà cũng cho biết Mỹ cùng với các đối tác tại khu vực như Ai Cập, Qatar đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận con tin. Việc bỏ phiếu thông qua dự thảo mà Algeria đề trình sẽ hủy hoại những nỗ lực ngoại giao này.

Văn bản do Algeria đệ trình là dự thảo nghị quyết thứ 8 liên quan đến tình hình Gaza đã được đưa ra bỏ phiếu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kể từ khi xung đột giữa phong trào Hamas và Israel bùng phát ngày 7/10/2023. Trong số này, chỉ có hai dự thảo nghị quyết được thông qua, tuy nhiên, cả hai đều không kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn.

1.2. NASA kết thúc sứ mệnh của trực thăng thám hiểm Ingenuity trên Sao Hỏa

Ngày 25/01, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết trực thăng Ingenuity đã chính thức kết thúc sứ mệnh kéo dài gần ba năm trên Sao Hỏa, sau khi bị hỏng cánh quạt trong chuyến bay cuối cùng.

Ingenuity có kích thước bằng chiếc hộp khăn giấy, nặng khoảng 2kg, được đưa lên Sao Hỏa cùng xe tự hành Perseverance vào ngày 19/4/2021. Mục đích ban đầu của Ingenuity là chứng thực khả năng bay trong bầu khí quyển siêu mỏng của Sao Hỏa thông qua năm chuyến bay thử nghiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, Ingenuity đã tiến hành 72 chuyến bay, với tổng thời gian cất cánh khoảng hai giờ. Nhiệm vụ của trực thăng Ingenuity sau đó được mở rộng thành hỗ trợ xe tự hành Perseverance tìm kiếm những dấu hiệu sự sống từ cách đây hàng tỷ năm, khi Sao Hỏa còn ẩm ướt và ấm hơn so với ngày nay. Trong chuyến bay cuối cùng ngày 18/1, sự cố mất điện tạm thời đã xảy ra trong lúc Ingenuity chuẩn bị hạ cánh, ở khoảng cách gần 1m so với bề mặt Sao Hỏa và làm gián đoạn liên lạc với trung tâm điều khiển ở Trái Đất.

NASA cho biết nguyên nhân của sự cố vẫn đang được điều tra. Mặc dù đã kết thúc sứ mệnh, song Ingenuity đã mở đường cho các chuyến bay tương lai trong hệ Mặt Trời, đồng thời định hướng cho các sứ mệnh thông minh và an toàn hơn của nhân loại trên Sao Hỏa và xa hơn.

1.3. Chỉ số giá lương thực thế giới thấp nhất trong gần 3 năm

Chỉ số lương thực thế giới của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) trong tháng 1 giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm, do giá thịt và ngũ cốc giảm.

Ngày 02/02, FAO cho biết chỉ số lương thực, theo dõi những hàng hóa lương thực giao dịch toàn cầu nhiều nhất, đạt trung bình 118,0 điểm trong tháng 1, giảm so với 119,1 điểm trong tháng 12/2023. Đây là chỉ số thấp nhất kể từ tháng 2/2021. FAO cho biết giá xuất khẩu lúa mì giảm trong tháng 1 do cạnh tranh mạnh giữa các nhà xuất khẩu và nguồn cung mới thu hoạch tại các nước Nam bán cầu. Trong khi đó, giá ngô giảm mạnh, phản ánh tình hình vụ mùa được cải thiện và bắt đầu vụ thu hoạch tại Argentina và các nguồn cung lớn hơn tại Mỹ. Chỉ số giá thịt giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh nguồn cung dư thừa từ các nước xuất khẩu hàng đầu đẩy giá gia cầm, thịt bò và thịt lợn giảm. Trong một báo cáo khác, FAO cho biết sản lượng ngũ cốc thế giới trong năm 2023 có thể sẽ đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại là 2,836 tỉ tấn, tăng 1,2% so với năm 2022.

1.4. Hội nghị An ninh Munich 2024: "Hòa bình thông qua đối thoại"

Ngày 16/02, Hội nghị An ninh Munich 2024 đã khai mạc tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, miền nam nước Đức. Diễn ra đến ngày 18/2, Hội nghị An ninh Munich 2024 quy tụ hơn 450 đại biểu tham dự, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, các nhân vật hàng đầu của các tổ chức quốc tế và phi chính phủ, các đại diện của ngành công nghiệp, truyền thông, giới nghiên cứu và xã hội dân sự để cùng tham gia tranh luận chuyên sâu về chính sách an ninh toàn cầu. Kể từ khi được hình thành cách đây 60

năm, Hội nghị An ninh Munich là diễn đàn hàng đầu thế giới về chính sách an ninh quốc tế, là nơi hình thành các sáng kiến ngoại giao nhằm giải quyết những mối quan ngại an ninh cấp bách nhất của thế giới. Ngoài sự kiện quan trọng nhất là hội nghị thường niên, Hội nghị An ninh Munich còn thường xuyên tổ chức các sự kiện cấp cao về các chủ đề và khu vực cụ thể, đồng thời xuất bản Báo cáo An ninh Munich hằng năm, tập hợp các số liệu và nghiên cứu liên quan về những thách thức an ninh quan trọng.

2. Tin trong nước

2.1. Cùng Việt Nam hành động vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn

Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, tối 26/01, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, chiêu đãi đại diện các nhà tài trợ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các Đại sứ, Trưởng các cơ quan Hợp tác phát triển, Tổ chức quốc tế, Hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong suốt quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt là trong năm 2023. Thủ tướng mong muốn bạn bè quốc tế cùng Việt Nam đoàn kết, hành động để mỗi người đều giàu có hơn, nhân dân hạnh phúc hơn, không có nơi nào còn chiến tranh, không để ai bị bỏ lại phía sau; mang lại sự thịnh vượng, phồn vinh cho mỗi quốc gia, dân tộc và vì một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn; với tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, “chiến thắng của các bạn là chiến thắng của Việt Nam”.

2.2. Trao Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023

Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 6 giải Chuyên đề, 30 giải Khuyến khích.

Tối 01/02, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, phát biểu và trao giải cho các tác giả đoạt giải cao nhất.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022 (8,6%). Trong đó, có 755 tác

phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí.

Sau 8 mùa giải, năm 2023, tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay tiếp tục phong phú về chủ đề và là năm có nhiều nhất số tác phẩm tham dự Giải, chất lượng đồng đều hơn và tốt hơn so với các mùa giải trước. Riêng các tác phẩm vào chung khảo bảo đảm chất lượng về nội dung, hài hòa các thể loại, các loại hình, vùng miền và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo Giải đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024.

2.3. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), sáng 02/02, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng.

Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

2.4. Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Trồng cây là hành động đẹp và ý nghĩa, mỗi cây được trồng là món quà vô giá gửi đến tương lai cho thế hệ mai sau.

Sáng 15/02 (tức Mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Quang). Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức.

Phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vừa góp phần quan trọng vào việc trồng cây, vừa tạo lan tỏa cho Đề án "Trồng một tỷ cây xanh".

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết năm 2023 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự cố gắng của các địa phương, thực hiện chương trình "Trồng một tỷ cây xanh" đến năm 2025, cả nước đã trồng được 260.000 ha rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%. Công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực. Lần đầu tiên nước ta chuyển nhượng thành công lượng giảm phát thải 10,3 triệu tấn các bon, trị giá gần 1.200 tỷ đồng.

3. Tin trong tỉnh

3.1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 26/01, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo CĐS tỉnh và công tác CĐS năm 2023 trên địa bàn tỉnh; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh tới 8 huyện, thành phố.

Thời gian qua, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh đã được chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Nhận thức của các cấp, các ngành và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về CĐS được nâng lên rõ rệt. Lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo CĐS đã quán triệt tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình CĐS tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 983/QĐ-UBND, ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án "CĐS tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về CĐS. Qua đó đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc CĐS của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

3.2. Chương trình "Xuân gắn kết - Tết Nông dân" năm 2024

Sáng 26/01, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình "Xuân gắn kết - Tết Nông dân" năm 2024 tại bản Can Tỷ 2 (xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ).

Dự, chỉ đạo, động viên tại chương trình có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường

trực Tỉnh ủy; Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã bày tỏ nhiều cảm xúc khi đến với bản Can Ty 2 bởi bản có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, bà con thân thiện, bản sắc văn hoá độc đáo, địa thế, phong cảnh đẹp... Chia sẻ với những khó khăn của nhân dân trong bản, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn nhân dân bản Can Ty 2 sẽ nỗ lực, cố gắng vươn lên đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, xây dựng nếp sống văn minh... Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, kêu gọi hỗ trợ và đồng hành cùng nhân dân bản Can Ty 2. Trước tiên là quan tâm công tác vệ sinh môi trường, xây dựng điểm dừng chân thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; nghiên cứu trồng vườn hoa phù hợp như hoa đào, hoa lê, hoa mận; bảo tồn các giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc Mông từ kiến trúc nhà ở, trang phục, nghi lễ, nghi thức văn hóa dân gian... Từ đó, góp phần giúp bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...

3.3. Triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính toàn quốc năm 2024

Chiều 02/02, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ bảy theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác CCHC năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì phiên họp.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Trong năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tại các địa phương trong cả nước đã giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập. Về công tác CCHC công, nhiều tỉnh, bộ, ngành đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao. Cả nước có khoảng 81% TTHC được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các bộ, ngành đạt trên 28% và tại các địa phương đạt trên 39%... Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác CCHC; chia sẻ

kinh nghiệm, những yêu cầu đặt ra trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất, thống nhất nhiều giải pháp đẩy mạnh CCHC trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai công tác CCHC với nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm được rút ra.

3.4. Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Sáng 18/02, Ban Liên lạc Cựu Quân nhân Trung đoàn 741 (Sư đoàn 326, Quân khu II) tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/02/1979 - 17/02/2024). Dự gặp mặt có đồng chí Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự gặp mặt còn có đồng chí Vương Văn Thành - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Tổ chức buổi gặp mặt; các đồng chí trong Ban Tổ chức và trên 450 cựu quân nhân của Trung đoàn từ 23 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Tổng Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Để Lai Châu có diện mạo như ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn có những đóng góp to lớn của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 (Sư đoàn 326, Quân khu II). Trở về cuộc sống đời thường, các đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương; nhiều đồng chí tiếp tục tham gia Hội Cựu chiến binh các cấp và giữ các vị trí chủ chốt, qua đó vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trở thành những tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động con, cháu tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên hùng hậu, vững mạnh, rộng khắp...

II. VĂN BẢN MỚI

1. Văn bản của Trung ương

- Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

- Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024

2. Văn bản của tỉnh

- Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030.

- Chỉ thị số 477/CT-UBND, ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024.

- Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND, ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Kế hoạch số 457/KH-UBND, ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Lai Châu về tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” tỉnh Lai Châu năm 2024.

- Kế hoạch số 569/KH-UBND, ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

3. Văn bản của Đảng ủy Khối

- Kế hoạch số 112-KH/ĐUK, ngày 25/01/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

- Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 26/01/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2024.

- Hướng dẫn số 116-HD/BTGDĐUK, ngày 15/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954–07/5/2024).

- Công văn số 124-CV/BTGDĐUK, ngày 05/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề quý I/2024.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI
(Tổng hợp)